

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลก้งแอน

ผู้มาประชุม

๑. นายโรจนินทร์	หิรัญโชคอนันต์	ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน
๒. นางสาวเมษา	อัศวภูวดล	ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีฯ
๓. นายสิทธิกร	สุนทรารักษ์	ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี
๔. นางสาวจินตนา	เทพสุวรรณ	ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลก้งแอน
๕. นายณัฐพงศ์	ทองเส็ง	ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล
๖. นางเพียรผจง	เจือจันทร์	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
๗. นายบดินทร์เดช	ปรีดี	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
๘. นางสาวชุลีกร	ชินอุทัย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
๙. นางสาวนุจรี	นุสริต	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๑๐. นางสาวมณัฐศิกากัญจน์ หงษ์สอง		ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
๑๑. นายเสริม	สุดใสดี	ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายภูมิพัฒน์	เพชรธนเกียรติ	ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีฯ	ติดภารกิจ
๒. นางสาวทักษิณา	ทับครบุรี	ตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	ติดภารกิจ

เริ่มประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

นายกเทศมนตรีฯ

ที่ประชุม

เวลา ๑๐.๓๐ น.

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-แจ้งที่ประชุมนะครับ ตอนนี้เข้าฤดูฝนแล้ว เรื่องปัญหาน้ำท่วม
หรือว่าน้ำรอการระบายให้ช่วยกันดูแล ของทุกกอง ให้แต่ละกอง
ประสานงานกันในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนไม่เดือดร้อน
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

นายกเทศมนตรีฯ

รกก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายกเทศมนตรีฯ

รกก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ผอ.กองสาธารณสุข

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
- ที่ประชุมเห็นชอบตามที่แก้ไขและมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่องเพื่อพิจารณา

- ติดตามงานตามนโยบายที่ผู้บริหารสั่งการและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

- เริ่มจากสำนักปลัด

-เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายก ท่านเลขาฯ ท่านปลัด ท่านรองปลัดและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะคะ ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล ขออนุญาตแจ้งพ่วงนี้มีการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ นะคะ เวลา ๑๐.๐๐ ที่ห้องประชุมแห่งนี้

- เรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว งานป้องกันฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่อง วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการสูบน้ำในการป้องกันน้ำท่วมในชุมชน

-ในสัปดาห์นี้จะเป็นการเตรียมงาน วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รอหนังสือจากทางอำเภอก่อนนะคะ ว่าเทศบาลจะต้องรับผิดชอบในส่วนไหนบ้าง เดี่ยวจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทุกกองทราบค่ะ

- เรื่องน้ำท่วมอะไรไปไล่ดูหรือเปล่าสำนักปลัด

- ไปค่ะ ก็จะเป็นน้ำระบายนะคะ แต่ก็จะมีที่ตั้งจุดสูบน้ำของงานป้องกัน ก็จะมีทางด้านหลังตลาดนะคะ ตอนวันศุกร์ไม่ได้สูบน้ำก็จะสูบน้ำวันเสาร์กับวันอาทิตย์ สูบน้ำข้ามลานตลาดออกไปค่ะ

-ท่านนายกคะ บริเวณที่ลอกได้คือโซนพักขยะไปจนถึงต้นไม้ ลอกติดกับรั้วกำแพง โรงเรียนปวก. แต่หน้าอาคารตลาดสดที่เป็นลานดินที่เราจะลงถนน สร.๘ ช่วงที่ ๑ อันนี้คือพื้นที่ที่จะรอทำถนนมันก็จะยังเป็นดินอยู่ จุดนี้ขุดเพื่อรับน้ำซึ่งมาจากอาคารใหม่ที่มีท่อระบายน้ำรอบนอกค่ะ เพราะเส้นนั้นท่อระบายน้ำจากสิทธิศักดิ์มาหาเดิมที่ไม่มีแล้วค่ะ เพราะว่าโดนทับแล้วก็ทำลานปูนซีเมนต์ไป

นายกเทศมนตรีฯ
ผอ.กองสาธารณสุข

แล้ว ที่นี้ลานปูนซีเมนต์ก็คือที่ติดกับกำแพงมันไม่สามารถที่จะมี
ทางน้ำผ่านที่เลียบกกำแพงไปได้

-พุดง่าย ๆ ปูนมันติดกำแพงไปแล้ว
-ใช่ค่ะ ที่ไปขุดไว้เป็นแอ่งรับน้ำที่มาจากอาคารตลาดใหม่ทั้งหมด
ส่วนน้ำทางอาคารพาณิชย์จะไปลงเส้นของร้านเจริญกิจที่คู่ขนาน
กับท่อเมน จากท่อเมนมาไม่ได้แต่ร้านเจริญกิจมาได้ตลอดแนวจาก
ทิศตะวันตกมาทิศตะวันออกขจร้ว ปวค. ก็คือผ่านโซนที่พักขยะ
เราแล้วก็เลาะจากริ้วกำแพงไปทางต้นไม้คะ แต่ลานปูนไม่สามารถ
ไปได้ รอสูบน้ำจากฝั่งหน้าอาคารมาบ่อพักขยะอย่างเดียวไม่มีท่อ
ไม่มีอะไรเลยก็เลยจะเป็นการส่งน้ำ

นายกเทศมนตรีฯ
ผอ.กองสาธารณสุข
นายกเทศมนตรีฯ
ปลัดเทศบาลฯ
นายกเทศมนตรีฯ

-ที่ตอนเขียนแบบไม่ได้ใส่ท่อระบายน้ำไว้

-ไม่มีท่อคะ เพราะเดิมเป็นลำน้ำอยู่คะ

-ปลัด ที่ผอ.เอสรายงานปลัดเข้าใจใหม่

-เข้าใจคะ

-เข้าใจว่าเวลาพอเสร็จ ว่าน้ำจากอาคารพาณิชย์ตลาดมันจะไป
ทางไหน

ปลัดเทศบาลฯ

-เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารทุกท่าน หัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่านคะ น้ำจากอาคารตลาดมาแล้วก็จะขุดที่ทาง
ผอ.เอสได้รายงาน ตอนนี ผอ.เอส ขุดเป็นแอ่งน้ำไว้แล้วก็จะสูบน้ำไป
ทางร้านขายต้นไม้แล้วก็ส่งออกไป

นายกเทศมนตรีฯ
ปลัดเทศบาลฯ
นายกเทศมนตรีฯ

-เพราะในอนาคตจะไม่มีแอ่งน้ำรองรับแล้ว แล้วมันจะไปทางไหน

-ไล่น้ำไปตรงรั้วของ ปวค. ด้านทิศตะวันออกคะ

-ตอนนี้ น้ำมันไล้ไปทางทิศตะวันออกของ ปวค. แล้ว ตอนนี้มันมี
ดินบางส่วนที่ขุดได้ เพื่อให้รองรับน้ำได้ตามรูปภาพที่ส่งมาตาม
รายงานตอนกลางคืนผมเปิดดู ผมถามว่าในอนาคตพอมันเต็มไป
ด้วยถนนแล้วน้ำตรงนี้มันจะเชื่อมกับถนน สร.๘ ใหม่ มันจะไปทาง
ไหน

ปลัดเทศบาลฯ

-ตรง สร.๘ นะคะ ที่เรากำลังจะดำเนินการมันมีท่อระบายน้ำ จาก
ถนนเกตุศิริมันจะมีท่อระบายน้ำไล่ไปจนถึงบ้านอังกัญ

นายกเทศมนตรีฯ

เวลาจะตอบค่อย ๆ นึก ผมถามว่าอาคารหลังนี้น้ำมันไหลลงมาตรง
นี้ ที่ ผอ.เอสบอกถูกไหม ในเวลาเดียวกัน สร.๘ มันเป็นเส้นนี้ ใน
อนาคตน้ำจะไปทางไหน

ปลัดเทศบาลฯ

-ขออนุญาตท่านนายก ตรงนี้อาคารตลาด ตรงนี้โดม ตอนนี้ น้ำที่

นายกเทศมนตรีฯ ผอ.เอสมาท่า จะมาตามถนนสุขาภิบาล ๔

-เราอย่าไปพูดตรงนั้น น้ำมันรออยู่แถวนี้ เวลา สร.๘ เสร็จแล้วมันจะมาได้

ผอ.สาธารณสุข -มาได้เพราะ ถ้าเฟส๑ มีท่อระบายน้ำอยู่ข้างล่างเพื่อเชื่อมต่อกับเฟส ๒

ผอ.กองช่าง -เรียนท่านนายกครับ ถนน สร.๘ ช่วงที่ ๑ ก็มีท่อระบายน้ำ

นายกเทศมนตรีฯ -เพราะฉะนั้นถนน สร.๘ มีความสำคัญมาก กับเรื่องท่อระบายน้ำ รับผิดชอบการควน น้ำมันก๊ากแบบนี้เพราะไม่มีท่อระบายน้ำ ต่อไปกองการประปาครับ

รรท. ผอ. กองการประปา -เรียนท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขา ท่านปลัด ท่านรองปลัดและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ ในส่วนของกองการประปาโครงการก่อสร้างทำบ่อน้ำใสตอนนี้ก็ได้แจ้งผู้รับจ้างลงงานเป็นครั้งที่ ๓ แล้วครับ ติดต่อว่าจะมาลงก็เจียบ รับผิดชอบว่า จะมาก็ทำหนังสือเป็นครั้งที่ ๓ ในส่วนที่ตลอดช่วงนี้ก็ดำเนินการตันปลอกท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ รอฝนเสร็จก็จะได้เชื่อมต่อท่อลอดเข้ากับท่อเมน ช่วงนี้ดำเนินการไม่ได้ เชื่อมท่อ PE ยากครับ

- ในส่วนสัญญาเดือนตอนนี้ก็ดำเนินการไป ๑ จุด ตรงโรคผลิตน้ำใส ในส่วนของมอเตอร์สูบน้ำใสถ้าไม่ทำงานกระดิ่งก็จะดัง เหลือตรงที่จ่ายน้ำอันนี้ก็ส่งสวิตซ์ใบพาย น้ำไม่ไหลก็จะดัง ในส่วนของพุ่มนี้ก็จะดำเนินการล้างบ่อน้ำใส ได้ประกาศเป็นบางส่วนแล้วครับ จะขออนุเคราะห์รถสำนักปลัดประกาศอีกครึ่งหนึ่ง แล้วก็ซ่อมแซมหัวกะโหลกที่ชำรุดกองการประปาก็มีเพียงเท่านี้ครับ

นายกเทศมนตรีฯ -สรุปเรื่องเซ็นเซอร์ที่น้ำออกมาสู่ตลาดถ้าไม่ไหลมากก็จะมีเสียงกระดิ่งดังถ้าไม่ไหลมาจากถังสูง แล้วน้ำหมดจากถังสูงมีไหม ถังน้ำในถังสูงหมดมีไหมเซ็นเซอร์

รรท. ผอ. กองการประปา -ถ้าหมดจากถังสูง สวิตซ์ใบพายก็จะดังครับ ตัวที่จ่าย ใช้สวิตซ์ร่วมกันกับตัวจ่าย

นายกเทศมนตรีฯ -ถ้าน้ำมันเหลือแค่ ๓๐ % เซ็นเซอร์ตัวนี้ที่เราทำ เราควรจะไปซื้อเซ็นเซอร์ตัวนี้มาใส่ด้วย ให้มันเหลือแค่ ๓๐ % .ให้มันดัง พอตั้งให้เด็กไปสูบน้ำขึ้น แต่ถ้าคุณเอาปลายน้ำไม่ไหลแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วพอเราแก้ไขไม่ได้แล้วน้ำก็จะวางท่อถูกไหมครับ ทั้ง ๔ ตารางกิโลเมตร พอเราเติมน้ำไปเสร็จอีกครึ่งชั่วโมงเค้าก็ตำเราแล้วใช้ไหมครับ ในเวลาเดียวกันถ้าพอเราปล่อยออกมามันก็เอา

ตะกอนน้ำในท่อออกมาชุ่นอีกก็โดนอีก เพราะฉะนั้นกรุณาไปเช็ค เซ็นเซอร์ตัวนี้ไปคุยกับร้านอะไรก็ได้ที่มีความรู้ คุณจะตั้ง ๓๐ % หรืออะไรก็ได้ให้มันตั้ง พอมันเหลือ ๓๐ % มันก็จะดังหรือเป็นไฟ แว็บๆเลย เพราะเซ็นเซอร์ตัวนี้มีความสำคัญมาก ไปจัดอีกหนึ่งตัว หัวกะโหลกที่คุยกันนอกรอบเมื่อวานนี้ วันนี้ไปประกาศพุดนี้หยุด จ่ายน้ำ แล้วหัวกะโหลกตัวนี้เอาเปลี่ยน แล้วเอาตัวนั้นขึ้นมาดูถ้า มันซ่อมไม่ได้ไม่จำเป็นต้องของใหม่ ถ้ามันเสียแล้วมันซ่อมได้นะ ถ้ามันซ่อมไม่ได้ คุณเข้าไปปรับแผนเลยซื้อหัวกะโหลกตัวนี้มา สำรองอีกตัว มอเตอร์ทุกตัวเลยสำรองใหม่หมด มีติดแล้วใหม่ ไม่ต้องเอาไปทำ ทำแล้วก็ไม่เป็นไรเอามาไว้สำรอง ซื้อใหม่ไว้ สำรองอีกหนึ่งตัว ทุกซ็อด น้ำดิบใหญ่ น้ำดิบเล็ก เข้าใจไหมครับ เวลาเราปล่อยน้ำใสเราปล่อยจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำใช่ไหมไม่เกี่ยวกับ มอเตอร์ คุณจอดเลย ท่านปลัด ท่านรองปลัด ให้กองประปาไปขอ แบบจากประปาภูมิภาคบ่อน้ำใสกับหอสูงภายในอาทิตย์นี้เอา ขึ้นมาแล้วเอามาคุยกับผมที่ห้อง ถ้าเรามีบ่อน้ำใสกับหอสูงอีก อันหนึ่งแล้วทั้งระบบเราจะมีมอเตอร์เรียงสูบน้ำขึ้นไปอีก เวลาบ่อ ไหนพึ่งเวลาถ้าไม่ต้องไปประกาศหยุดจ่ายน้ำอีกถูกไหมครับ แล้ว มันจะมีน้ำสำรอง เพราะเราอยู่ในอนาคต บ่อกรอง ๓ บ่อเสร็จใน ๖ เดือน ผู้รับเหมาเดียวก็มาถ้าไม่มาก็ประมูลใหม่ มันมีเงินประกัน ไหม

รองปลัดเทศบาลฯ

-เรียนท่านนายก ท่านรองนายก ท่านเลขา ท่านปลัด และท่าน หัวหน้าส่วนนะครับ เรื่องของบ่อน้ำใส นะครับ ตอนนี่ก็เข้ามาทำ สัญญาแล้วนะครับสัญญาเดินไป งวดงานที่ ๑ รู้สึกจะหมดแล้ว จะ ย่างเข้างวดงานที่ ๒ ซึ่งคณะกรรมการได้ประชุมกันเมื่ออาทิตย์ที่ แล้วครั้งหนึ่ง ตอนนี่ดูจากระยะของเวลาของสัญญาคิดว่าน่าจะ ทำงานไม่ทันเพราะว่ามันเป็นงานก่อสร้างที่จะต้องมียะเวลาใน การทำสัญญาแบ่งออกเป็น ๔ งวด ตอนนี่สัญญาอยู่ในงวดที่ ๒ แล้ว งวดที่ ๑ ก็ยังไม่ได้ทำ โดยหลักการแล้วก็ถ้าคิดว่าผู้รับจ้างคิด ว่าผู้ว่าจ้างทำงานไม่ทันตามสัญญาก็เห็นควรบอกเลิกสัญญานะ ครับ แล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายในส่วนที่เราจะเรียกได้นะครับคณะ กรรมการตอนนี่กำลังไล่รายงานประจำวันของช่าง

นายกเทศมนตรีฯ

รองปลัดฯ

-ผมถามว่าเค้าประมูลงานมีใบประกันมีเงินประกันไหม มีเป็นอะไร -มีอยู่ครับ เป็นสัญญาค้ำประกันของธนาคารอะไรสักอย่าง

นายกเทศมนตรีฯ

ปลัดเทศบาลฯ

นายกเทศมนตรีฯ

อยู่สิ่งชะทางกองการประปาทำหนังสือขอยืนยันหลักประกันไป
สองครั้งแล้วแต่ทางธนาคารก็ยังไม่ตอบมานะครับในตอนนี้

-แล้วคุณให้ผมลงนามในสัญญาไปได้ไง คุณไม่ตรวจสอบ
หลักประกันอะไรเลย

-ตรวจสอบถูกต้องแล้วค่ะท่านหลักจากที่ประกาศกระบวนการ
e-bidding

-ฟังนะที่ผมลงสัญญาไปที่ส่งหนังสือไปให้มาทำงาน แต่เวลาที่เค้า
ประมูลได้หลักประกันไม่ชัดเจนเลยคุณเอาสัญญามาจนล่วงเลยจน
งานรอบที่ ๑ เสร็จแล้ว คุณเอาสัญญามาให้ผมทำได้ไง ให้ผมเซ็น
ได้ไง นี่เท่ากับยังไม่ได้ยืนยันเลยว่า LG ตัวนี้ตัวจริงไหม มีเงิน
ประกันไหม ที่ธนาคารยังไม่ตอบมาถือว่ายังไม่มี ถูกไหม อาจจะ
เป็นกระดาษหรือใบประกัน LG ออกจากธนาคารก็จริงแต่พอ
มาถึงเราเหลืออีก ๓ วัน หมดอายุ เค้าไม่ไปต่อค่าธรรมเนียม
ธนาคารไม่รับผิดชอบ ถูกไหม แต่คุณก็มีแนวโน้มคณะกรรมการ
กำลังกลั่นกรองเค้าจะมาทำกันได้ไหมเนื่องจากเรามี ๑ ข้อที่
สามารถพิจารณาได้ ยกเลิกได้ เรียกค่าเสียหายได้ แล้วจะไปเรียก
ค่าเสียหายอะไรจากเค้า ในเมื่อหลักประกันไม่มี ยกหูไปถาม
ธนาคารเลยวันนี้เลยปลัดว่าสัญญา LG เลขที่นี้ฉบับนี้ ของบริษัท
นี้ๆ ขอตรวจสอบด้วยวาจาก่อน เอกสารตามหลักช่วยตรวจสอบ
ให้เราหน่อยเข้าใจไหม ฉะนั้นเราจะไต่ยึด LG เค้า เพราะถ้าเค้าไม่
มาทำ คณะกรรมการกำลังพิจารณาว่าคุณสมบัติผ่านแล้วมีเหตุผล
อะไรแจ้งมา ถ้าคุณไม่ตามถ้ามีเหตุระงับไม่ได้สร้าง ผู้รับเหมา
รายได้ไม่ได้ LG ไม่มีหลักประกันเนื่องจากขาดอายุกับธนาคารแล้ว
เราจะตอบโงทย์ยังง้ออีกต่อไป หนังสือที่ผมเซ็นไปแล้วก็ตามใน
อาทิตย์นี้ให้มันจบ จะมาหรือไม่มา ถ้ามางานงวดที่ ๑ งวดที่ ๒ จะ
ปรับกันยังง้อได้ ให้หาเหตุมาเลยว่าจะอะไรที่ยังไม่ได้เข้าเนื่องจาก
อะไร ตามระเบียบ ติดเนื่องจากการทดสอบอะไรก็ว่าไป ตอก
เสาเข็มอะไรไม่ได้ก็ว่าไป แล้วเราต่อสัญญากันใหม่ถ้าทำให้ LG
สมบูรณ์นะ

รองปลัดเทศบาลฯ

-เรียนท่านนายกครับ ในสัญญาตัวนี้นะครับเทศบาลได้ส่งมอบ
พื้นที่ให้เค้าเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เริ่มทำสัญญานะครับ ที่ท่านนายก
บอกว่าที่เค้าจะเข้ามาแล้วสัญญาใหม่มันเป็นไปได้ไหมครับ ใน
หลักของกฎหมายนะครับ ในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเค้าไม่เข้ามามันมีอยู่

๒ กรณี คือ

๑. เกิดความเสียหายกับเทศบาลหรือไหม

๒. เค้ายจะต้องถูกจ้างเป็นผู้ทำงานนะครับ เราจะต้องส่งเรื่องไปให้กรมบัญชีกลางเค้าพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะครับที่ตรงนี้ในส่วนเรื่องหลักประกันเดียวจะเร่งติดตามให้ครับผม

นายกเทศมนตรีฯ

-ผมกำลังบอกคุณว่าตามกฎหมายในสัญญาที่มันเปลี่ยนไม่ได้ ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่เป็นเหตุที่เค้าทำงานไม่เสร็จด้วยเหตุอะไร แต่นี่เราพึ่งทดสอบกับเค้าให้เค้าอ้างมาก่อนเลยถ้าเจ้านี้ยังทำนะแต่คุณว่าตามกฎหมายมันไม่ได้คุณเอาตามระเบียบ ปัญหาเกิดแ่นระยะยาวประสานมันติดขัดอะไร เรื่องแบบต้องเร่งเลยนะครับ ภายใน ๕ วัน วันนี้ถึงวันศุกร์เสร็จแล้วเอามาคุยกันก่อน ประปาเรียบร้อยนะครับ กองการศึกษาเชิญ

รรก. ผอ. กองการศึกษา

- เรียนท่านนายก ท่านรอง ท่านเลขา ท่านปลัด พร้อมทั้งผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายทุกท่านนะคะ ในส่วนของกองการศึกษาขอเรียนถึงการจัดการเรียนการสอนในอาทิตย์นี้ วันจันทร์นี้ก็เข้าสู่การเรียนการสอนแบบเต็มวัน หลังจากปรับครั้งวันตั้งแต่เปิดเรียนเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม เริ่มจากวันนี้จะเป็นการเรียนการสอนแบบเต็มวันนะคะ เต็มระบบ ในส่วนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขอท่านนายกข้างแอร์ เมื่อวันเสาร์ข้างก็ได้ข้างแอร์และซ่อมแซมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนงานสีรั้วรอบขอบชิดของศูนย์เด็กนะคะอยู่ในช่วงชะลอการดำเนินการเนื่องจากฝนตก

นายกเทศมนตรีฯ

-ล้างแบบไหน ๑๔ ตัววันเดียว ได้คุณภาพหรือเปล่า

รรก. ผอ. กองการการศึกษา

-ได้ทดสอบการทำความเย็นแล้ว เย็นค่ะ

นายกเทศมนตรีฯ

-ล้างแบบไหนแบบไม่ได้ถอดแอร์ใช้ไหม ล้างแบบถอดหน้ากากใช้ไหมแล้วคิดค่าล้างเท่าไรต่อหนึ่งตัว

รรก. ผอ. กองการศึกษา

-หนูยังไม่เห็นใบรายการล้างนะคะ ยังไม่เห็นใบใช้จ่ายค่ารายการล้างนะคะ

นายกเทศมนตรีฯ

-ถ่ายรูปไว้หรือเปล่าตอนล้าง ส่งรูปขึ้นมาด้วย ล้างยังไงวันเดียว ๑๔ ตัว ช่างมาอย่างมา ๖ คน ถ้าล้างแบบที่คุณว่าไวขนาดนี้ไม่ได้ผลหรอก ไม่ได้ผลต้นเหมือนเดิม ส่งมาแล้วกัน มีไรอีกไหม

รรก. ผอ. กองการศึกษา

-มีอีกหนึ่งส่วนคือการจัดทำรางน้ำชายคาอาคารก็ได้รับความ

อนุเคราะห์จากช่างไปประเมินราคาการสร้างรางน้ำให้แล้ว อยู่ที่
หนึ่งหมื่นสี่พันกว่าคะ เป็นแป๊ะขนาดกลางคะ สังกะสี ค่ะท่าน
นายก

รองนายกเทศมนตรีฯ -รางน้ำจากอาคาร ๓ พอฝนตกมามันจะไปโดนทางเดินของเด็ก
กระเด็นเข้าผนัง ไปประเมินแล้ว หนึ่งสี่พันบาท

นายกเทศมนตรีฯ ความกว้างยาว ถูกต้องหรือเปล่า ตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับ ได้
แบบขนาดหรือเปล่า ต่อไป

รรท. ผอ . กองการศึกษา -แล้วยังมีการซ่อมโซ่ประตูก็ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย โซ่ประตู
ห้องศูนย์เด็กอนุบาลเสียอยู่ ๒ ตัว เป็นที่ล๊อคคหน้าต่างช่างซ่อมให้
เรียบร้อยใช้ได้ปกติ แล้วที่มอบหมายให้ทางกองการศึกษา
นายกเทศมนตรีฯ ทำโครงการสนามฟุตบอลพร้อมหลังคา ได้ทำเนื้องานโครงการเป็น
ที่เรียบร้อยแล้วยังคงเหลือที่จะขอความอนุเคราะห์จาก ผอ.กอง
ช่างได้ทำงบประมาณและแบบแปลนโครงสร้างให้คะ

ผอ.กองช่าง -ฟุตบอลที่ให้กองการศึกษาไปศึกษาข้อกฎหมาย ว่าถ้าเราไม่ขอ
จากกองการศึกษาของอบจ.ถ้าทำเสร็จแล้วก็ส่งขึ้นมา ส่วนปลัด
ฟุตบอลจะมาลงตรงนี้กับโตมคุณเร่งด้วย ท่านรองปลัดเชิญเลย มี
ไหมครับ ไม่มี ต่อไปกองช่างครับ

นายกเทศมนตรีฯ -เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กองช่างขอรายงานผล
การดำเนินงานประจำสัปดาห์นะคะ คือ โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. สร.๘ ช่วงที่ ๑ โครงการก่อสร้าง ค.ส.ล. สร.๘ ช่วงที่ ๒ วัน
อังคารนี้จะประกาศ e bidding ได้ครับ เป็นพรุ่งนี้ครับ แล้วก็มี
เรื่องก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ซอยตาเอี้ยว และประชุมคณะกรรมการ
ร่างเทศบัญญัติเรื่องบ่อดักไขมันจะเข้าสภาพรุ่งนี้ครับผม

นายกเทศมนตรีฯ -ขอยตาเอี้ยวคุณประชุมเรื่องอะไรกัน

ผอ.กองช่าง -ขอยตาเอี้ยวนี้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการเสนอสภาครับ

นายกเทศมนตรีฯ -หนังสือที่สั่งให้มีการหยุดงานชั่วคราวเนี่ย ลงวันที่เท่าไร มันขึ้นมา
เนี่ย ปลัด ขอยตาเอี้ยว รองเมษาจะเอายังไง เกษียนมาจะให้
ดำเนินการตามระเบียบ

รองนายกเทศมนตรีฯ -ขอยตาเอี้ยวนี้เดี๋ยวลอคณะกรรมการพิจารณาผ่านสภา แล้วก็
ในระหว่างนั้นเราเซ็นต์ให้ผู้รับเหมาหยุดงานก่อน

นายกเทศมนตรีฯ -ปลัดว่าไง

ปลัดเทศบาลฯ -ก็ตามที่ท่านรองเมษาพูด ปรึกษากันแล้วคะ

นายกเทศมนตรีฯ

ผอ.กองช่าง

นายกเทศมนตรีฯ

ผอ.กองสาธารณสุข

-มีใรรีอีกไหม สร.๘ ลง e bidding วันอังคาร

-ครับ สร.๘ ช่วงที่ ๑ ช่วงที่ ๒ พู้งนี้ครับ กองช่างก็มีเพียงเท่านี้
ครับ

-ต่อไปกองสาธารณสุขครับ

-เรียนท่านนายก ท่านรอง ท่านเลขา ท่านปลัด ท่านรองปลัด
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านคะ สำหรับของกองสาธารณสุขนะคะ
งานโรงฆ่าสัตว์อยู่ระหว่างดำเนินงานของรั้ว ทั้ง ๔ ด้านของโรงฆ่า
แล้วยังอยู่ในขั้นตอนระบบบำบัดน้ำเสียที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ส่วน
ความเป็นเรื่องฤดูฝน กองสาธารณสุขได้ดำเนินการออกลอกท่อ
ระบายน้ำล่าสุดที่ลอกมาคือฝั่งทิศเหนือของชุมชนโคกมะกะ จะ
เป็นลำน้ำที่อยู่ด้านข้างของหมู่บ้านแคบปิดอล แล้วก็เส้นของสี่โค
ถนนทางทิศใต้ที่ผ่านร้านซ่อมรถยนต์มาจนถึงที่ขายต้นไม้จะคะ
แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คืออยู่บ้านขยอนต์ที่มีปัญหาเรื่องน้ำจะไปเอ่อ
ได้ง่าย คือไปลอกท่อตั้งแต่ปากทางจนถึงเข้าไปในถนนของซอย
ข้างๆบ้านขยอนต์ เพราะว่ามันเป็นทิศทางน้ำไปทางนั้นนะคะ
แล้วอีกอย่างเส้นที่เป็นหน้าทองเพกา ย่านนั้นของแขวงทางหลวง
มันเอ่อได้ง่ายก็จะมีผลกับหมู่บ้าน ก็พยายามแก้เท่าที่แก้ได้ก่อนคะ
แล้วก็อีกเส้นหนึ่งคือโซนของศรีอุบลเชื่อมต่อมาจนถึงโรงฆ่าสัตว์
คะผ่านไปหลังโกดังไปจนถึงซอย ๑๓ แล้วก็เปิดทางน้ำให้โล่งขึ้น
กว่าเดิมคือหลังบ่อพักขยะไปจนถึงที่ขายต้นไม้ซอย ๔ คะ

กองสาธารณสุขมีประมาณนี้เท่านี้ก่อนคะ

-ผมเพิ่งได้รับการรายงานการระบายน้ำในระยะ ๔ ตารางกิโลเมตร

-ท่านนายกคะ แล้วก็จุดที่ได้รับนโยบายเพิ่มเติมคือ ข้างสถาน
ธรรมอันนี้บอกตรงๆว่าเกินกำลังของแม่โคโรเล็กคะ ของ
สาธารณสุขคะ แล้วก็แม่โคโรใหญ่สี่เหลี่ยมของกองช่างก็ไม่
สามารถลงได้เพราะว่าสูงแขนไม่ถึง และจะขออนุญาตจ้างเหมา
บริการแม่โคโรก้านยาวขนาด ๑๒๐ คะ แต่กำลังทำบ้านที่กอยู่คะ
ระยะทางจากถนนนิสารไปสุดสุวรรณภาระยะทาง ๒๐๐ เมตร
กว่าๆ นะคะ

นายกเทศมนตรีฯ

ผอ.กองสาธารณสุข

นายกเทศมนตรีฯ

ที่นี้ปลัดจุดไปเช็คที่ดินเลยว่าของเสียลึ้มเท่าไรเพราะเราขอ
เปิดทางเอาน้ำเข้าตอนแล้งตรงนั้นคุณเอาแม่โคโรไปดำเนินการปี
ที่แล้ว ปลัดให้กองช่างไปสำรวจเราจะทำท่อเป็นบล็อคมามาตาม
เลยนะครับ เพราะว่าเสียลึ้มจะว่าเอา รับปากว่าเราจะทำเพราะว่า

เราไปบุกรุกที่เค้า คุณก็ไปสำรวจนะ ช่างไปออกแบบเป็นบล็อคให้น้ำไหลเข้าแล้วก็กลับบนเลยนะครับ แล้วตรงนั้นก็ทำเป็นประตูปิดเปิดได้ด้วยช่างวางแผน วางไปดูของจริง ผอ.เอสแนะนำ แล้วก็บ่อเกรอะบ่อแบบที่ระบายไปมันก็อะไรได้แบบนี้เป็นชั้นๆหลายทางแบบนี้เพราะน้ำมาจากตลาด ตรงนี้ไปสำรวจมาก่อนให้น้ำมันวิ่งได้ แล้วปลายค่อยไปใส่ทีหลัง ต่อไปกองคลังครับ

ผอ. กองคลัง

- เรียนท่านนายก ท่านผู้บริหาร ท่านปลัด ท่านรองปลัดและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านคะ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ผอ.กองคลังได้เข้าร่วมประชุมที่ห้องสุขุขบที่ว่าการอำเภอปราสาท โดยเข้าร่วมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๖ นะคะ โดยคณะเจ้าหน้าที่จากทางจังหวัดสุรินทร์เข้าติดตามงาน ซึ่งการติดตามงานดังกล่าวเทศบาลตำบลก้งแอนได้ดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีตจำนวน ๒ โครงการ นะคะ คือถนนสุขาภิบาล ๔ และถนนเกตุสิริเรียบริ้อยและกัวางเบิงงบประมาณผ่านอำเภอปราสาทเรียบริ้อยแล้วคะ แล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านนายกสั่งการในที่ประชุมให้ดำเนินการจัดรายงานยอดเงินสะสมแล้วก็เงินทุนสำรองเงินสะสมซึ่งกองคลังได้ดำเนินการและนำเรียนท่านนายกเรียบริ้อยแล้วคะ แล้วกองคลังได้เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันจำนวน ๕๐ วันให้กับโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาธิการจำนวนเงิน ๑,๙๑๔,๐๐๐ บาท

นายกเทศมนตรีฯ

-เรื่องอาหารกลางวัน มันอยู่กับกองการศึกษาทำขึ้นมาใช้ใหม่ กองการศึกษาฟังผมนะ เรื่องอาหารกลางวัน เรื่องนม เรื่องอะไรของเด็กๆทุกโรงเรียนที่อยู่กับคุณอย่าให้พลาด ห้ามเลยวัน

ผอ. กองคลัง

-ตอนนี้คือปัจจุบันแล้วคะ เหลือแต่อาหาร เรื่องนมคะท่านนายก ส่วนเรื่องตลาดที่จะมีการประชุม นัดประชุมผู้ประกอบการในการจำหน่ายสินค้าก็อยู่ที่ท่านปลัด ให้ท่านปลัดรายงานคะท่านนายกขอบพระคุณมากค่า

นายกเทศมนตรีฯ

-ปลัดเชิญครับ

ปลัดเทศบาลฯ

-เรียนท่านนายก ท่านคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการทุกกองผู้เข้าประชุมทุกท่านคะ ตามที่คณะทำงานได้ประชุมแล้วก็กำหนดวันที่จะเชิญผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในตลาดสดอาคารตลาดสด ร่วมทั้งโตมแล้วก็ตามตลาดนะคะ กำหนดไว้อย่าง

นี่คะ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม เราจะเชิญผู้มีสิทธิ์อยู่กับเทศบาลที่
สัญญาเดิมอยู่แล้ว ๑๑๔ ราย ประชุม เอาวันแรกของผู้มีสัญญา
เดิมก่อนนะคะ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ที่อาคารตลาดนะ
คะ ต่อมาวันที่ ๑ มิถุนายน ประชุมสองช่วงคะ ช่วงแรก ช่วงเช้า
จะเอาพ่อค้าแม่ค้าตลาดเย็นมาประชุมนะคะ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
นาฬิกา ตอนบ่าย ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา จะเอาพ่อค้าแม่ค้า
ตลาดเช้ามาประชุมคะ สถานที่ก็ได้สั่งการให้กองช่างได้ดำเนินการ
จัดสถานที่แล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางที่เป็นฝ่ายเลขาคูแลเรื่องการ
จัดเก็บเช็ครายละเอียดการลงทะเบียน ผู้ที่ลงทะเบียน ผู้ที่ขายจริง
แล้วก็เรียงตามลำดับเพื่อจะเอาไว้ใช้ตอนจับฉลาก ในวันประชุม
ดังกล่าวทั้งสองวันนะคะ ได้ทำหนังสือเชิญหัวหน้าส่วนทุกท่าน
ร่วมประชุมด้วย สภ. กรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินแล้วก็
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมเข้าร่วมประชุมด้วยเป็นผู้สังเกตการ
เนื่องจากว่ามีผู้ร้องเรียนเรื่องตลาดเราเลยจะเชิญท่านมาให้กับตา
เลยว่าได้ดำเนินการ

นายกเทศมนตรีฯ

ศูนย์ดำรงธรรมไม่ต้องเอามา ใครจะร้องก็ร้องไปคุณก็รายงานไป
เราไม่ได้ผิดอะไรคุณก็รับทำแบบที่คุณผิดคือสัญญาที่คุณไปตาม
เรื่องงานต่างๆที่มันช้า ตลาดไม่เข้าใจระบบว่าที่เรียกประชุมพ่อค้า
ที่มีสัญญาแล้ว ๑๑๔ ราย โอเคจับฉลากได้ แต่อันที่เลยไปคุณไปดู
ข้อกำหนดใหม่ ต้องผ่านสภาใหม่ มันเป็นรูปแบบใหม่ ไม่ใช่ง่ายๆ
นะ โยงจากประมุขมาจับฉลาก คุณเข้าไปดำเนินการเลย เราจะ
เปลี่ยนสถานที่ให้เค้าขายแต่เวลาเดียวกันขึ้นตอนต่อมาอยู่ ๗๐๐
กว่าราย นี่มันได้ ๙๐๐ ราย เราจะปฏิบัติแบบนี้ แต่กฎหมายมัน
ให้เราใหม่ จับฉลากแบบนี้มันไม่ได้มันขัดกับข้อ ๑๕ หรือเปล่า
ผมอ่านผ่านๆเข้าใจไหม

ปลัดเทศบาลฯ

นายกเทศมนตรีฯ

ขออนุญาตแก้ไขคะ ๑๑๔ รายคะ

๑๑๔ ราย ดำเนินการคุยกับเค้าเบื้องต้นไม่ใช่ให้เค้าจับเป็นการ
ยืนยันตัวตน รอบนี้ให้คุณทำแบบเป็นการยืนยันตัวตนว่าฉันของ
เก่านะจะเข้ามาขาย ฉันของใหม่จะฉันจะเข้ามาขาย เข้าใจไหม
ครับ แล้วอีกอาทิตย์หนึ่งก็ไล่รายละเอียด จะจัดชุดนี้อยู่ตรงนี้นะ
ครับ ว่าเหมาะสมหรือไหมนะครับ เราก้ไปดูระเบียบกฎหมายว่า
จะเอาอย่างไรโอเค ท่านเลขามีอะไรไหม หัวหน้าสำนักปลัด เรื่อง
เครื่องสูดน้ำที่ส่งมานะให้รีบจัดซื้อ เรื่องกล้องมันติดอะไร

จัดการให้ผมด้วย ผมเสียหายกับผู้กำกับมันหลายรอบแล้ว มันติด
อะไรมาบอก ถ้ามันแก้ไม่ได้ จะแก้ให้ โอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับ
ฝากไว้ด้วยนะครับ เรื่องอาหารกลางวันเด็ก กับเรื่องนมเด็กทุก
โรงเรียนเวลาที่เค้าเสนอมาอย่าให้มันเลยชั้นตอนเดียวเค้าลง
Facebook อีก ส่วนเรื่องสาธารณสุขฝากด้วยเรื่องแม่โคโรถ้าไป
ปรับตรงนั้นให้มันเตี้ยลงไปตรงฐาน แต่ที่คิดว่า ๑๒๐ มันปรับไม่
ถึงของคุณटकไม่ถึงมันเกินกำลังปรับฐานลงไปให้มันทำได้ใน
อนาคต จริงๆเอาแม่โคโรไปปรับก่อนให้ดินมันต่ำลง ล้างได้ แต่ถ้า
ปรับเป็นชั้นบันไดมันล้างได้ไหมสิทธิกร ได้ไหม ปรับให้มัน ต่ำลงๆ
แล้วแขนคุณมันก็จะถึงถูกต้องไหมครับ แต่เห็นคุณทำขึ้นมาแล้ว
๑๒๐ ผมก็จะให้ ๑๒๐ ปรับให้ผมด้วย มีใครมีอะไรไหมครับ
รับทราบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

นายกเทศมนตรีฯ

เลิกประชุม

เรื่องอื่นๆ

- มีท่านใดมีอะไรเสนอเพิ่มเติม หรือไม่ ครับ ถ้าไม่ ขอบคุณทุก
ท่านครับ ปิดประชุม

เวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวนุจรี นุสริต)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายณัฐพงศ์ ทองเส้ง)

รองปลัดเทศบาลตำบลก้งแอน

